

# LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TUYÊN DƯƠNG 180 TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng tiêu biểu.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng tiêu biểu.



Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên tiêu biểu.



Các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên tiêu biểu.



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Điều, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên tiêu biểu.

Sáng ngày 31/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tuyên dương tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các đồng chí

Ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân; đại diện các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu được tuyên dương.

Trong không khí phấn khởi và tự hào, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ Thái Bình là một trong số ít đảng bộ được thành lập sớm nhất trong cả nước. 90 năm qua, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh giành được những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tổ thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về truyền thống quê hương và những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân ta đã giành được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện mãi mãi đi

theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; khắc ghi lời Bác dạy, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; để cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (Toàn văn diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tuyên dương 90 tổ chức đảng và 90 đảng viên tiêu biểu (đại diện cho 762 tổ chức cơ sở đảng và hơn 108.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh). Đây là những nhân tố tiêu biểu được bình chọn từ cơ sở vì có nhiều thành tích, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của địa phương, đơn vị; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Chiều ngày 31/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng cả nước nói chung, huyện Đông Hưng nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Đông Hưng có 7.325 người đã anh dũng hy sinh, 4.980 người là thương bệnh binh, 2.970 người hoạt động kháng

chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trên 1.200 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày... Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo được Đảng bộ Đông Hưng nhanh chóng tiếp thu, triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, sát với thực tế địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện hiệu quả. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 13.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,7 triệu đồng. 43/43 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được trung ương thẩm định.

Từ những hạt giống đỏ đầu tiên, đến nay, Đảng bộ huyện Đông Hưng đã có hơn 13.500 đảng viên, sinh hoạt tại 67 tổ chức cơ sở đảng. Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Ba...

Trong niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

## Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Năm 2019, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Năm 2019, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng và tổ chức 1 cuộc kiểm tra đối với 22 tổ chức đảng, 3 cuộc giám sát đối với 78 lượt tổ chức đảng, đạt 100% kế hoạch; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2019, cấp ủy cơ sở trong huyện đã thực hiện 72 cuộc kiểm tra đối với 68 lượt tổ chức đảng, 137 lượt đảng viên (đạt 110% kế hoạch); giám sát chuyên đề 42 cuộc đối với 204 lượt tổ chức đảng, 22 đảng viên. Trong đó, 100% xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra 4 nội dung: thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; chế độ, chính sách xã hội. Các cuộc KTGS bảo đảm quy trình, chất lượng, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác thi hành kỷ luật được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của Đảng. Năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối



Nghề may khăn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động xã Liên Hiệp (Hưng Hà).

với 46 đảng viên (kiến trách 37, cảnh cáo 7, cách chức 1, khai trừ 1). Cũng như Hưng Hà, trong năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh đều xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện chương trình KTGS, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nội dung, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tiến hành KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, dư luận xã hội quan tâm. Năm 2019, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tiến hành 766 cuộc kiểm tra đối với 1.143 lượt tổ chức đảng và 3.498 lượt đảng viên (vượt kế hoạch đề ra); tiến hành 495 cuộc giám sát chuyên đề đối với

1.363 lượt tổ chức đảng và 2.020 lượt đảng viên. Thông qua KTGS đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục duy trì việc phân công các đồng chí cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chỉ đạo UBKT các cấp duy trì nền nếp việc phân công nhiệm vụ ủy viên UBKT chuyên trách giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy chức cấp quản lý theo quy định; cán bộ kiểm tra viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy chế công tác. Bên cạnh đó, đối tượng KTGS đã tập trung nhiều hơn vào cán bộ lãnh đạo,

quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Coi trọng chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên (trong năm 2019 đã thực hiện 38 cuộc/56 đảng viên liên quan). Việc xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh, có lý, có tình (trong năm 2019 đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 398 đảng viên, trong đó cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 342 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 56 đảng viên).

Thông qua công tác KTGS đã góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

ANH ĐÀO

Để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU; UBND tỉnh có Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung phòng, chống dịch. Ngày 28/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 309/UBND-VX chỉ đạo về việc tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Ngày 30/1, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Sở Y tế đã ban hành một loạt văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên báo cáo, cập nhật tình huống dịch, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Y tế, đến ngày 30/1, Thái Bình đang trong tình huống 1, đó là ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam nhưng chưa lây lan ra cộng đồng, chưa ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của nCoV là rất nhanh, không thể chủ quan. Nếu 14 giờ ngày 30/1, trên thế giới có hơn 7.800 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp thì đến 9 giờ ngày 31/1 số người mắc đã lên đến hơn 9.800 ca. Số người tử vong do nCoV cũng không ngừng tăng.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Triệu chứng nhiễm nCoV là sốt cao, đau nhức đầu, ho, đau họng, chảy nước mũi, khó thở, viêm phổi... Để phòng bệnh, người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh liên quan tới đường hô hấp. nCoV sẽ lây lan

## Chủ động phòng, chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và đã lây lan ra hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến sáng ngày 31/1, số người mắc bệnh trên toàn thế giới đã lên tới hơn 9.800 người, trong đó hơn 210 người đã tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Hiện tại, nhiều thông tin từ các trang mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra khiến người dân hoang mang. Do đó, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là cần chủ động phòng, chống dịch. Cùng với các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp - nhất là có liên quan, tiếp xúc với người từ vùng dịch về cần thông tin và đến khám ngay tại cơ sở y tế để được theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, không để lây lan ra cộng đồng.

Hiện tại, nhiều thông tin từ các trang mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra khiến người dân hoang mang. Do đó, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là cần chủ động phòng, chống dịch. Cùng với các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp - nhất là có liên quan, tiếp xúc với người từ vùng dịch về cần thông tin và đến khám ngay tại cơ sở y tế để được theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, không để lây lan ra cộng đồng.

Hiện tại, nhiều thông tin từ các trang mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra khiến người dân hoang mang. Do đó, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là cần chủ động phòng, chống dịch. Cùng với các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp - nhất là có liên quan, tiếp xúc với người từ vùng dịch về cần thông tin và đến khám ngay tại cơ sở y tế để được theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, không để lây lan ra cộng đồng.

HOÀNG LANH



Người dân Thái Bình mua khẩu trang y tế để bảo vệ sức khỏe trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.